

## กรมหมอดิน จัดใหญ่งาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ เกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โค อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้นำแนวพระราชดำริ มาดำเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย แบบบูรณาการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ดินเปรี้ยว ดินพรุ และพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ ของราษฎรในพื้นที่ และนำผลสำเร็จที่ได้มาจัดแสดง สาธิต เพื่อการศึกษา เรียนรู้ ของพี่น้องประชาชน ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยยึดหลัก แนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานมาจัดทำศูนย์ บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และจัดเป็นศูนย์ ศึกษาแบบสหวิทยาหรือ ต้นแบบแห่งการพัฒนา คือ ได้มีการพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้ มีความรู้ความชำนาญทุกหน่วยงานให้มีความพร้อม เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกพร้อมทั้ง ถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือนักท่องเที่ยวได้ มาศึกษาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเที่ยว ชมอันนำไปสู่ภาคปฏิบัติ สามารถหาแนวทางเพื่อ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สุขกับครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเกิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ แห่งนี้ขึ้น พร้อมทั้ง

ได้เผยแพร่พระราชดำริพระราชกรณียกิจ พระปรีชา สามารถ และพระอัจฉริยภาพ ที่ก่อให้เกิดคุณูปการ ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จึงได้จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนา ความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2556 ณ บริเวณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิภพทองฯ และกำหนดจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหา ทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผล สำเร็จ 17 เมนูหลัก และฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน โดยจัดแสดงผลสำเร็จ จากผลงานทดลองวิจัยของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองฯ สู่การประกอบอาชีพ เกษตรด้านต่างๆ ทั้งจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร พร้อมชมภาพยนตร์การ์ตูนแนะนำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น อีกทั้งยังมีนิทรรศการ ของส่วนราชการ ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง หม่อนไหม สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม พร้อมสาธิตการเลี้ยง หม่อนและการสาวไหมแบบครัวเรือน สาธิตการแปรรูปชา ใบหม่อน และการแปรรูปข้าวเกรียบจากลูกหม่อนและ ใบหม่อน และเพื่อการจำหน่าย โครงการชลประทาน นราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง โครงการ

ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับ โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ในจังหวัดนราธิวาส และสถานีพัฒนาที่ดิน นราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง พัฒนาที่ดินกับ การสืบสานงานพระราชดำริ เกี่ยวกับการจัดทำเขต การใช้ที่ดินในจังหวัดนราธิวาส (Zoning) การใช้พืช บัญสัดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และการแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์สารเร่ง และน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น